

Số: /TB-UBND

Hoà Hiếu, ngày 06 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 10 năm 2023 của UBND phường Hoà Hiếu

Thứ	Ngày	Nội dung công tác	Địa điểm
CN	01	<i>Nghỉ cuối tuần</i>	
Hai	02	- Sáng: + Hội ý Thường trực Đảng uỷ. + UBND giao ban đầu tuần + Hội ý TT MTTQ và trưởng các đoàn thể. - Chiều: Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	
Ba	03	- Các chi bộ dân cư sinh hoạt thường kỳ - Thực hiện lịch của UBND, các ban ngành, đoàn thể.	NVH Các khối
Tư	04	- Thực hiện lịch của UBND, các ban ngành, đoàn thể.	
Năm	05	- Thực hiện lịch của UBND, các ban ngành, đoàn thể.	
Sáu	06	- Thực hiện lịch của UBND, các ban ngành, đoàn thể.	
Bảy, CN	07. 08	<i>Nghỉ cuối tuần</i>	
Hai	09	- Sáng: + Hội ý Thường trực Đảng uỷ. + UBND giao ban đầu tuần + Hội ý TT MTTQ và trưởng các đoàn thể. - Chiều: Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	Phòng họp
Ba	10	- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường tiếp dân định kỳ. - Thực hiện lịch của UBND, các ban ngành, đoàn thể.	Phòng họp
Tư	11	- Thực hiện lịch của UBND, các ban ngành, đoàn thể.	
Năm	12	- Thực hiện lịch của UBND, các ban ngành, đoàn thể.	
Sáu	13	- Tổ chức tọa đàm, kỷ niệm ngày thành lập các tổ chức. - Tổ chức kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)	
Bảy, CN	14, 15	<i>Nghỉ cuối tuần</i>	
Hai	16	- Sáng: + Hội ý Thường trực Đảng uỷ. + UBND giao ban đầu tuần + Hội ý TT MTTQ và trưởng các đoàn thể. - Chiều: Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	Phòng họp
Ba	17	- Chủ tịch UBND phường tiếp dân định kỳ - Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	
Tư	18	- Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	
Năm	19	- Sáng: UBND phường họp định kỳ	Phòng họp

Thứ	Ngày	Nội dung công tác	Địa điểm
		- Chiều: Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	
Sáu	20	- Sáng: Họp thường kỳ giữa MTTQ và các tổ chức đoàn thể. - Chiều: Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	
Bảy, CN	21, 22	<i>Nghỉ cuối tuần</i>	
Hai	23	- Sáng: + Hội ý Thường trực Đảng uỷ. + UBND giao ban đầu tuần + Hội ý TT MTTQ và trưởng các đoàn thể. - Chiều: Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	Phòng họp
Ba	24	- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường tiếp dân định kỳ. - Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	Phòng họp
Tư	25	- Sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ thường kỳ. - Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	
Năm	26	- Sáng: Họp Ban Chấp hành đảng bộ thường kỳ - Chiều: Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	
Sáu	27	- Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	
Bảy, CN	28, 29	<i>Nghỉ cuối tuần</i>	
Hai	30	- Sáng: + Hội ý Thường trực Đảng uỷ. + UBND giao ban đầu tuần + Hội ý TT MTTQ và trưởng các đoàn thể. - Chiều: Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	
Ba	31	- Sáng: Giao ban thường kỳ. - Chiều: Thực hiện lịch công tác của UBND, các đoàn thể	NVH phường

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Cán bộ, Công chức phường;
- 09 khối;
- Lưu VT, QS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Xuân Hùng